



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันศุกร์ที่ ๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ หน้า ๑๓

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

แบงก์ใจดีมอบ 10 ล.ให้ "มศว"

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการเรื่องการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยนั้น ทีมผู้บริหารได้วางแผนเพื่อให้มหาวิทยาลัยก้าวหน้า และสามารถพัฒนาให้ทันโลกในยุคปัจจุบัน จึงได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ขึ้นมา โดยกำหนดการตั้งกองทุนพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรขึ้นมาโดยสนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก ซึ่งวางเป้าไว้ว่าเราจะระดมทุนภายใน 3 ปีให้ได้เงินหมุนเวียนในกองทุนประมาณ 100 ล้านบาท การระดมทุนครั้งนี้ นอกจากจะได้มาจากหน่วยงานที่เห็นความสำคัญของการศึกษาแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะใช้เงินรายได้จากการพัฒนาพื้นที่บริเวณลานอโศกมนตรีนำมาสะสมเป็นเงินกองทุนพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร โดยขณะนี้ บมจ.ธ.กรุงเทพ ได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาให้ มศว จัดตั้งกองทุนฯ ในระดับเริ่มแรกเป็นเงิน 10 ล้านบาท ต่อจากนั้น ธ.กรุงเทพ ก็จะมอบเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้มหาวิทยาลัย 10 ล้านบาทเช่นกัน ถึงตอนนี้จะเห็นว่ามีความเห็นว่ามีหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนด้านการศึกษามากขึ้น ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การจะพัฒนาและสนับสนุนด้านศึกษานั้นจำเป็นต้องมีงบประมาณ เพราะการพัฒนาหรือสนับสนุนด้านศึกษานั้นต้องใช้งบประมาณในการขับเคลื่อน โดยเฉพาะการส่งบุคลากรศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หรือหลังปริญญาเอก

"กองทุนพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเป็นกองทุนที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรได้อย่างแท้จริง ถ้ามหาวิทยาลัยไม่จัดสรรการบริหารจัดการในรูปแบบลักษณะนี้ เราก็ไม่สามารถจะพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร มศว ได้ เราจึงต้องจัดการบริหารจัดการในรูปแบบของกองทุนและใช้ชื่อทุนในกองทุนนี้ว่า ทุน 60 ปี มศว ในอนาคตข้างหน้า อาจารย์มหาวิทยาลัยทุกคนต้องมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกและต้องทำผลงานทางวิชาการและงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดย มศว ยังตั้งเป้าหมายอีกว่าในอีก 3 ปีข้างหน้าจะจัดตั้งกองทุนวิจัย ทั้งนี้จะต้องมีเงินในการจัดตั้ง 100 ล้านบาท"